

ตารางข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดเผยข้อมูลตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก NetSavings

หัวข้อ	รายละเอียดข้อมูลที่ต้องเปิดเผยและหน้าที่ของผู้ขายผลิตภัณฑ์
ประเภทของผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน	ผลิตภัณฑ์เงินฝาก NetSavings เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครใช้บริการ KTB netbank ใช้สำหรับการหมุนเวียนหรือออมเงินในระยะสั้น ๆ เน้นให้ผู้ฝากทำธุรกรรมด้วยตนเองผ่านช่องทาง KTB netbank สามารถเปิดบัญชีได้เพียงคนละ 1 บัญชี
จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ	<ul style="list-style-type: none"> - เงินฝากขั้นต่ำ 500.-บาท - จำนวนเงินฝากขั้นต่ำที่ต้องดำรงไว้ในบัญชี 2,000.-บาท กรณียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000.-บาท และไม่มีรายการเคลื่อนไหว (ไม่มีรายการฝาก-ถอน) ติดต่อกัน 1 ปี จะเรียกเก็บค่าบริการรักษาสัญชีเงินฝากเดือนละ 50.-บาท โดยเรียกเก็บตั้งแต่วันที่ 13 เป็นต้นไป และกรณียอดเงินคงเหลือในบัญชีเป็นศูนย์บาท ระบบจะปิดบัญชีอัตโนมัติ
อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการ	<ul style="list-style-type: none"> - อัตราดอกเบี้ยรายปี (annual percentage rate) อัตรา 0.50 % ต่อปี ซึ่งสามารถเรียกดูได้จาก www.ktb.co.th ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ดังนี้ - วิธีการและจำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย $\frac{\text{เงินต้น} \times \text{อัตราดอกเบี้ย} \times \text{ระยะเวลาฝากจริง (วัน)}}{100 \times \text{จำนวนวันในปีปฏิทินนั้น ๆ}}$ - ความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิถุนายน และ ธันวาคม) - สถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับ ได้แก่ ระยะเวลาการฝากจำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ธนาคารจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยที่ได้รับ โดยลูกค้าบุคคลธรรมดา หากดอกเบี้ยที่ได้รับในแต่ละปีภาษีไม่เกิน 20,000.-บาท ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แต่หากดอกเบี้ยที่ได้รับเกินกว่า 20,000.-บาทในแต่ละปีภาษี จะหักภาษี ณ ที่จ่าย 15 % ของดอกเบี้ยที่ได้รับในปีภาษีนั้น ๆ - วันที่อัตราดอกเบี้ยมีผลบังคับใช้ ปัจจุบัน ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ซึ่งธนาคารได้เผยแพร่ทาง www.ktb.co.th และที่สาขาของธนาคาร - ค่าบริการที่อาจมี ธนาคารได้เผยแพร่ทาง www.ktb.co.th และสาขาของธนาคาร ประกอบด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2559)

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากกรณียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000.- บาท และไม่เคลื่อนไหวติดต่อกัน 1 ปี (ไม่มีการฝากหรือถอน) : เดือนละ 50.-บาท โดยเรียกเก็บค่าบริการในเดือนที่ 13 เป็นต้นไป ▪ การทำธุรกรรมถอนเงิน/โอนเงิน ผ่านสาขา ฟรี 2 ครั้ง/เดือน ครั้งที่ 3 ขึ้นไป คิดค่าบริการ 20 บาท/ครั้ง ▪ การทำธุรกรรมโอนเงินภายในธนาคารกรุงไทยข้ามเขตผ่านช่องทาง Internet Banking (KTB netbank) : รายการที่ 1 – 10 ของเดือน ไม่คิดค่าบริการ รายการที่ 11 ขึ้นไปของเดือน คิดค่าบริการ 10 บาท/รายการ ▪ การฝากถอนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ข้ามจังหวัด: หมีนบาทละ 10.-บาท ส่วนเกินคิดตามส่วนเลขหลักพัน ค่าบริการขั้นต่ำ 10.-บาท ค่าบริการขอโอนรายการละ 20.-บาท ▪ การปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ : กรณีปิดบัญชีเงินฝากในวันเดียวกับวันที่เปิดบัญชี อัตรา 200.-บาท / บัญชี, กรณีปิดบัญชีเงินฝากเมื่อเปิดบัญชีเกินกว่า 1 วัน แต่ไม่เกิน 30.-วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี อัตรา 50.-บาท / บัญชี ▪ การฝากเช็คลงวันที่ล่วงหน้า : รับฝากล่วงหน้า 7 วันไม่เกิน 1 เดือน อัตรา 10.-บาท/ฉบับ, รับฝากล่วงหน้า 1 เดือนไม่เกิน 6 เดือน อัตรา 30.-บาท/ฉบับ ▪ การออกไปแสดงรายการบัญชีเงินฝาก (Bank Account Statement)) : 100 บาท/ครั้ง/บัญชี (ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน), 200.-บาท/ครั้ง/บัญชี (ข้อมูลย้อนหลังเกิน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 24 เดือน), 500.-บาท/ครั้ง/บัญชี (ข้อมูลย้อนหลังเกิน 24 เดือนขึ้นไป) ▪ การลงนามรับรองเอกสารทางการเงิน : 100.-บาท/ฉบับ
<p>การคุ้มครองเงินฝาก</p>	<p>- เงินฝากสกุลเงินบาททุกประเภท (กระแสรายวัน ออมทรัพย์ ประจำ) ได้รับการคุ้มครองโดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยลูกค้าต่อรายจะได้รับการคุ้มครอง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 11 ส.ค. 59 – 10 ส.ค. 61 คุ้มครอง ไม่เกิน 15 ลบ. ▪ 11 ส.ค. 61 – 10 ส.ค. 62 คุ้มครอง ไม่เกิน 10 ลบ. ▪ 11 ส.ค. 62 – 10 ส.ค. 63 คุ้มครอง ไม่เกิน 5 ลบ. ▪ 11 ส.ค. 63 เป็นต้นไป คุ้มครอง ไม่เกิน 1 ลบ. <p>- เงื่อนไขการคุ้มครองสำหรับบัญชีร่วม บัญชีเงินฝาก NetSavings ต้องเปิดบัญชีเป็นชื่อบุคคลคนเดียว และเงื่อนไขลงนามส่งจ่ายเพียงผู้เดียว จึงไม่มีการเปิดบัญชีร่วมหรือบัญชีเพื่อ หรือบัญชีโดย</p>
<p>ความถี่ในการใช้บริการ</p>	<p>- การทำธุรกรรมถอนเงิน/โอนเงิน ผ่านสาขา ฟรี 2 ครั้ง/เดือน ครั้งที่ 3 ขึ้นไป คิดค่าบริการ 20 บาท/ครั้ง</p>